



ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว

ตามที่จังหวัดสระแก้วได้อนุมัติให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ของกรมการจัดหางาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ของกรมการจัดหางาน ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๘ ถึง ลำดับที่ ๒๗ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว

<u>เลขประจำตัว</u> เข้ารับการประเมิน	<u>เลขประจำตัวสอบ</u> ในบัญชีเดิม	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>
๐๐๑	๒๐๔๓๑	นางสาววิภาวรินทร์ มีดี
๐๐๒	๒๐๐๖๐	นางสาวปิยรัตน์ เหลวกุล

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน และเวลา	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน ฯ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัว ๐๙.๓๐ น.) ประเมินฯ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์	๐๐๑ - ๐๐๒	สำนักงานจัดหางานจังหวัด สระแก้ว ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าว

๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และทางเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว <https://www.doe.go.th/prd/sakaeo> หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายปรีชา ดุจจานุทัศน์)

จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุ ผู้สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail ให้นำใบสมัครฉบับจริงและหลักฐานการสมัคร มายื่นในวันประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) หากไม่นำเอกสารการสมัครฉบับจริงมายื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ